



**MEMORANDUM PANSANGAY**

Blg. 243 5, 2019

**PANSANGAY NA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKA 2019**

**RELEASED**

DepEd, Division Office - Catanduanes

RECORDS SECTION

Date III 29 2019

Time: \_\_\_\_\_

Initial/Signature: [Signature]

Sa mga: Tagamasid Pampurok  
Punongguro ng Paaralan (Elementartarya at Sekundarya)

1. Alinsunod sa Panrehiyong Memorandum Blg. 83, s. 2019, ang Sangay ng Catanduanes ay magdiriwang ng Buwan Ng Wikang Pambansa sa loob ng Buwan Ng Agosto, 2019. Tampak ang Eksibit ng mga katutubong salita ng Catanduanes at mga lokal na akda at iba pang gawain na may kinalaman sa pagdiriwang na ito. Ang mga tuntunin ay isusunod na lamang.
2. Ang mga paaralan ay inaasahan ding magsagawa ng plano para sa pampaaralang pagdiriwang na nakatuon sa mga sumusunod na lingguhang tema:

Petsa	Tema
Agosto 5-9, 2019	Ako at ang Katutubong Wika
Agosto 12-16, 2019	Pagbasa at Paglaya: Pagpapalusog Ng Mga Katutubong Panitikan at Kaalamang-bayan
Agosto 19-23, 2019	Sarikultura: Multilinguwalismo at Pag-ugnayan Para sa Isang Bansang Filipino
Agosto 26-30, 2019	Pangangalaga sa mga Katutubong Wika, Pangangalaga sa Bansang Filipino

3. Isama sa pampaaralan at Pansonang Gawain ang ispelang at SULKAS sa elementarya, dagliang talumpati, at interpretatibong pagbasa sa sekundarya.
4. Ang mga Tagamasid Pampurok ay mangunguna sa Pansonang Patimpalak sa tulong mga punongguro at koordineryo sa Filipino. Ang gawaing ito ay maaring magsimula sa ikatlong lingo ng Agosto, 2019. Ang mga nagkamit ng unang puwesto sa nasabing patimpalak ang siyang dadalo Pansangay na patimpalak kasama ng kanilang mga tagapagsanay.
5. Ang mga Koordineytor sa Pansonang patimpalak ay matatagpuan sa Kalakip 1.
6. Ang mga office supplies at pamasaha lamang sa Pansonang gawain ay maaring kunin sa MOOE ng paaralan subalit ang *registration fee* kung mayroon man ay maaaring manggagaling sa PTA Fund at/o SEF o iba pang pondo.
7. Ang mga kasangkot sa komite ng Pansangay na gawain ay magkakaroon ng Oryentasyon sa darating na Agosto 6, 2019, 5:00 nh.
8. Samantala, ang pamasaha at iba pang gastusin ng mga kalahok sa Pansangay na Patimpalak ay manggagaling sa MOOE ng paaralan at ang pagkain ng *working committee*, hurado/speaker

honoraria, mga tropeo, medalya, tarpaulin, kagamitan sa eksibit, at mga office supplies ay mangagaling sa HRTD Fund ng Dibisyon. Ang gastusin sa pagkain ng mga kasangkot sa Oryentasyon ng Komite bago ang Pansangay na Patimpalak ay manggagaling sa HRTD Fund at ang kanilang pamasaha ay maaring kunin sa MOOE ng paaralan.

9. Hinihimok ang maagang pagpapabatid ng Memorandum na ito.

**SOCORRO V. DELA ROSA, CESO V**  
Pandibisyong Tagapamanihala

Koordineytor  
Pansonang Patimpalak sa Buwan ng Wika 2019

Sona	Mga Kasangkot na Munisipyo	Venue	Petsa	Koordineytor /Pangkalahatang Tserman ng Gawain
	Elementarya			
I	Virac, San Andres	Virac CES	8/20	Elias Abundo
II	San Miguel, Baras, Gigmoto, Bato	San Miguel CES	8/21	Belen Tapas
III	Viga, Panganiban, Bagamanoc	Viga CES	8/22	Joselito Ruiz
IV	Caramoran, Pandan	Caramoran CES	8/23	Nelson isorena
	Sekundarya	Venue		Koordineytor/Pangkalahatang Tserman ng Gawain
I	Virac, San Andres	Calatagan HS	8/20	Rosario Socito
II	San Miguel, Baras, Gigmoto, Bato	Baras RDHS	8/21	Bella Petajen
III	Viga, Panganiban, Bagamanoc	Panganiban NHS	8/22	Arnold Valledor
IV	Caramoran, Pandan	PSAT	8/23	Nino Ceneta

Ang mga koordineytor ay magsusumite ng resulta ng mga nanalong kalahok at kanilang tapagsanay sa Agosto 24, 2019 c/o Ma. Gina M. Templonuevo, EPS (Filipino). Bawat sona ay kinakailangnag may kalahok sa ispelang at SULKAS (Elem.) at Dagliang Talumpati at Interpretatibong Pagbasa (Sekundarya).

KOMITE  
PANSANGAY NA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKA 2019

Tarpaulin (Disenyo)

John Edgar Maca, TI- CNHS

Medalya/Tropeo

Jesselou Balmadrid, TIII - Taytay ES

Programa at Imitasyon (Speaker, Hurado)

Helen Garcia, Calatagan HS

Rehistrasyon /Attendance

Helen Garcia, TII- Calatagan HS

Sertipiko

John Edgar Maca  
Itha Guevarra

Timer:

Erick Balane /John Edgar Maca

Contest Administrators

Salve Templo, PI- Cavinitan ES

John Edgar Maca

Jesselou Balamadrid

Rico Trollano, HT – Dororian HS

Luz Licup , HT - CNHS

Eksibit ng Mga Katutubong Akda/Salita:

Arnold Valledor, PI- Panganiban NHS

Roselle Templonuevo, TI-CNHS